



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เรื่อง ผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เสร็จสิ้น ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศผลการสอบ  
รายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล			คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
๑	ว่าที่ร้อยตรี	กิตติชัย	ตั้งตรง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นางสาว	กุลธิดา	จันทะโน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นาย	เกื้อกุล	ไชยวุฒิ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นางสาว	จิณณ์พัชญ์ชา	ธรรมไชย	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	ว่าที่ร้อยตรี	ชัชวาลย์	บุญสม	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖	นาย	ณัฐพงศ์	จันทร์แดง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๗	นาย	दनัย	สิระยานนท์	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๘	นาง	ประดับดวง	ปานันท์	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๙	นางสาว	ปุณยนุช	คำจิตแจ่ม	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๐	นาย	วรายุทธ	อุตตะมา	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๑	นาย	พัทธพล	วงศ์วาร	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๒	นาย	พิทักษ์	กันทา	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๓	นางสาว	พิมพ์มล	ใบฟ่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๔	นาง	ภิรราช	นันติ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๕	นางสาว	รชตภรณ์	ชัยประภา	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๖	นาง	วรัญญา	แก้วววาน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๗	นาย	ศุภวัฒน์	มูลเมือง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๘	นาย	อนุชาติ	รังสิยานนท์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๙	นาย	อาคาร	แสนจันทร์	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๐	ว่าที่ร้อยตรี	อาทิตย์	ทองแท้	ผ่าน	ไม่ผ่าน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้

กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย					
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล			คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
๑	นาง	ทักษิณา	คำแพงศรี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นางสาว	นารีรัตน์	ปันนา	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นางสาว	บัณฑิตา	ยอดวงศ์	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๔	นางสาว	พัชรินทร์	ชัยเสนา	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	นางสาว	มณีรัตน์	ทองปิ่น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖	นางสาว	วารินทร์	คำจา	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๗	นางสาว	วารุณี	นามจิตต์	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๘	นางสาว	สร้อยจร	แสงสุวรรณ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๙	นางสาว	สุธัมวดี	ใจยะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การประถมศึกษา					
๑	นางสาว	ปรียาสรี	สิทธิเชียว	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นาย	ปิยงูร	ภัทรมงคลเขตต์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นางสาว	ภูริตา	สมาธิฤทัย	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นางสาว	พรพักตร์	อินคง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	นางสาว	วนัญญา	บุญเรือง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖	นางสาว	อำไพวรรณ	แหล่งป่า	ขาดสอบ	ขาดสอบ
กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย					
๑	นางสาว	SHAOHUA	JIANG	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๒	นางสาว	XIAOLIN	FEI	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๓	นางสาว	KAIYU	XIANG	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๔	นางสาว	กนกพร	ทาแกง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	นางสาว	ณัฐธยาน์	จ๊ะถา	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖	นางสาว	ดารา	วิจิตรพนาเวศน์	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๗	นาย	ธงชัย	จันทร์หอม	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๘	นางสาว	ปวีรศา	อชิระธนภูมิ	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๙	นางสาว	วรัญญา	พรรณเหล็ก	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๐	นาย	อาทิตย์	ลายแสง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ					
๑	นาย	กลยุทธ	อาจหาญ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นาง	นันทิยา	เพิ่มพูล	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นางสาว	พริมา	ศิริธร	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน					
๑	นางสาว	จิตาภา	ฉันทฤกษ์ผดุง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นาย	ชนะชน	สมบูรณ์ดี	ผ่าน	ไม่ผ่าน

กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน (ต่อ)					
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล			คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
๓	นางสาว	ตรีฤทัย	ยุทธิจกฤติ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นางสาว	เบญจพร	ปิ่นอริยะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	นางสาว	เพ็ญพิมพ์	ปารมีเมงค์	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา					
๑	นาย	กิตติวินท์	เดชชวนากร	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	พระ	ทัศพล	กาแปง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นางสาว	วริษา	ยิ่งเจริญ	ขาดสอบ	ขาดสอบ
กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์					
๑	นางสาว	ณัฐธินิ	พรหมวิมุติ	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๒	นางสาว	พรไพลิน	ตาไฟ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	ว่าที่ร้อยตรีหญิง	ภิญญาพัชญ์	สุธรรมยอง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นาย	วิโรจน์	ไข่มุขเลิศฤทธิ์	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา					
๑	นางสาว	ธนัชพร	สร้อยสุวรรณ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นาง	ปณิธิดา	นาคมนี	ผ่าน	ไม่ผ่าน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล			คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
๑	นางสาว	ฐิติพร	อ่อนละมุน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นางสาว	โชติกา	จินาแก้ว	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นาย	ชัยยันต์	ผลสุวรรณ	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๔	นาย	จักรวาล	อุ้นสินมัน	ขาดสอบ	ขาดสอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาฟิสิกส์					
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล			คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
๑	นาย	ศราวุธ	ปุดมาเล	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นางสาว	อริษา	กำบุตร	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาเคมี					
๑	นาย	ธนรัตน์	ทองวิชิต	ผ่าน	ผ่าน
กลุ่มวิชาชีววิทยา					
๑	นางสาว	กุลนิภา	ปละน่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นางสาว	จิรภิญญา	งามสม	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นาย	พิทักษ์	ชัยศรี	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นาย	วีรภัทร	ศิริไกรวัฒนาวงศ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	นางสาว	สุภาวดี	วงศ์สุวรรณ	ผ่าน	ไม่ผ่าน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป					
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล			คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
๑	นาย	จิรวัดน์	ปาปัน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นางสาว	ชฎาภรณ์	ยะธา	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๓	นางสาว	ดารารวรรณ	มะราช	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นาย	ภัทรพล	กันธิยะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	นางสาว	วรดา	การหมั่น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖	นางสาว	สุธิตา	ยะคำป้อ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๗	นางสาว	สุธิตา	ทนทาน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๘	นางสาว	อัจฉิมา	มะโนธรรม	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาชีววิทยา					
๑	นางสาว	วรภรณ์	ปิ่นง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป					
๑	นางสาว	ชลพิชา	ชัยชนะ	ผ่าน	*
๒	นาย	ฐิติวัฒน์	น้อยสะปุง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นางสาว	นภาพรรณ	ยอดย้ง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นางสาว	ปณิดา	พุทธิมา	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	นางสาว	ปิยดา	เชื้อตา	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖	นางสาว	พัชรี	ปึกษา	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๗	นางสาว	วาสนา	หงษ์มณี	ผ่าน	*
๘	นาย	ศรัณย์	แก้วจา	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๙	นางสาว	ศุภนุช	ติ้มา	ไม่ผ่าน	*
๑๐	นางสาว	สร้อยทับทิม	เดชโพธิ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๑	นางสาว	อรัญญา	วิเวกวารมณณ์	ขาดสอบ	ขาดสอบ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล			คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
๑	นาง	ชนุดรี	สุภาวงศ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นาย	ณัฐพงศ์	ติ้จันท์	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นางสาว	ปรารถนา	ติ้ม้ง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นางสาว	ปรียากร	แก้วน้ำอ่าง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	นางสาว	เพชรรัตน์	สัญโญ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖	นาย	ภวัญชน์	ศรีสุข	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๗	นางสาว	อนิสรา	อินทะนัน	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๘	นางสาว	อรสา	หมั่นการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
๑	นาย	เกียรติศักดิ์ ผดุงกิจ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นาย	คณิง กาบกันทะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นางสาว	ทัณฑิกา ตาคำนวน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นาย	พงษ์ศักดิ์ อินธรรม	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	นาง	ภัทราวดี ทองปิ่น	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖	นาย	ศรารุณี สมวะธา	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๗	นางสาว	ศิริพร เขียวบุตร	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๘	นาย	เสฏฐวัจน์ เสทระยะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๙	นาย	เอกลักษณ์ ทองปิ่น	ผ่าน	ไม่ผ่าน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ	วิทยาศาสตร์การเกษตรฯ
๑	นางสาว	เขมิกา มณีรัตน์	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๒	นาง	ชญาดา พรจิรวิชัย	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๓	นางสาว	ชนมน เล็กนามณรงค์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๔	นางสาว	นริศรา วังมะนาว	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๕	นางสาว	นุชจรินทร์ โปธิ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๖	นาง	พิธานันท์ จิลลา ลอยส์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๗	นางสาว	มนัญญา คำมี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๘	นางสาว	วาทีณี ศรีวิชัย	ขาดสอบ	ขาดสอบ	ขาดสอบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

กลุ่มวิชาการจัดการ					
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ	หลักการบริหารธุรกิจ
๑	นางสาว	อรอนงค์ ฉอ้อนโฉม	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นางสาว	อรไพลิน โภกิละวาที	ขาดสอบ	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๓	นาย	กันตพัฒน์ โยธา	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นางสาว	พรพิสุทธิ์ เอมสอาด	ขาดสอบ	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๕	นาย	ศุภพงศ์ เขียววิชัย	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาการตลาด					
๑	นาย	ชลธร วิงวอน	ขาดสอบ	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๒	นางสาว	ธัญญ์นันท์ คุณพิตรพิบูล	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นางสาว	ณิชรรัตน์ อริญชัยธนโชติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นางสาว	รุ่งตะวัน ทิพย์ไสยาสน์	ขาดสอบ	ขาดสอบ	ขาดสอบ

## หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล			คอมพิวเตอร์
๑	นาย	อินทชกานต์	เตชะสุวรรณ	ไม่ผ่าน
๑	นาง	XIA	HUI	ไม่ผ่าน
๒	นางสาว	เบ็ญญา	อินวรรณ	ไม่ผ่าน
๓	นางสาว	ภัทราวดี	ติลกจรรยา	ผ่าน
๔	นางสาว	วิรัญญา	ปัญญากิจ	ผ่าน
๕	นาง	สุภาวิตา	ศรีไววง	ผ่าน

## หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัส ๖๓)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล			คอมพิวเตอร์
๑	นาย	ชนานันท์	กันทัพบ	ผ่าน
๒	นางสาว	เบญจพร	ธนะมิตร	ผ่าน
๓	นาย	พิทักษ์	ยะนัน	ไม่ผ่าน

**หมายเหตุ \*** มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

ผู้ที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาพื้นฐานข้างต้น ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายวิชา หากสอบไม่ผ่าน มากกว่า ๑ รายวิชา ให้ลงทะเบียนเรียนอีกรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิต

### การปฐมนิเทศนักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. นักศึกษาใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษา ผ่านระบบ Zoom

### การลงทะเบียนวิชาเรียนทางอินเทอร์เน็ต

วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเรียนตามที่หลักสูตรกำหนด ทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล <http://www.reg.cmru.ac.th>

### การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)

วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เวลาทำการ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ (ทุกสาขา)

### การเข้าชั้นเรียน

ภาคปกติ	วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔	เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ภาคพิเศษ	วันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔	เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่